



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
- Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
- Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó (Phụ trách chuyên môn)
- Thông điệp từ Lớp 3 Quốc tế
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Khối mẫu giáo
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Khối THPT
- Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam
- Thông tin Thể thao
- Hoạt động của Hội Học sinh

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Có thành tích học tập tốt
- Tự tin trong giao tiếp
- Có kỹ năng tư duy
- Hiểu biết về công nghệ
- Là công dân năng động và trách nhiệm



Trang trí cây mai ngày TẾT

TÂM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 3 đang đến gần, tôi xin được chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui.

Năm 2018 đã đến, tôi ghi nhận những cống hiến tích cực, thành quả lao động hăng say từ tất cả nhân viên và học sinh của trường. Từ phía nhà trường, những đóng góp trong sự nghiệp dạy và học luôn được chúng tôi trân quý.

Kỳ thi cuối học kỳ 1 đã hoàn tất. Bảng điểm của các em sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh vào cuối tuần thứ 1 của học phần 3. Buổi họp phụ huynh sẽ được diễn ra vào tuần thứ 2 của học phần 3 năm 2018.

Buổi họp phụ huynh luôn là cơ hội tuyệt vời để giáo viên và phụ huynh gặp gỡ, thảo luận về việc học của các em và đặt mục tiêu học tập mới cho học phần tiếp theo. Điều này cũng giúp các em suy nghĩ về việc học của mình và phấn đấu để cải thiện việc học trong tương lai.

Chương trình đạo đức của nhà trường sẽ được tiếp nối vào học kỳ tới, với chủ đề là "Sự kiên trì".

Đây là một cụm từ miêu tả sự cố gắng không ngừng và không bỏ cuộc kể cả khi mọi việc trở nên khó khăn hay nhàm chán. Những giá trị đạo đức của học phần tới sẽ là kiên trì, sự trung thực, tính kỷ luật, sự lạc quan và sự cam kết.

TẾT đang đến gần. Thay mặt nhà trường, tôi xin kính chúc mọi người có một năm mới an lành và hạnh phúc!

Mark Priddis - Hiệu Trưởng.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học kỳ 1 đã trôi qua. Điều quan trọng là chúng ta nên giành chút thời gian để xem lại những gì chúng ta đã đạt được và những gì cần khắc phục trong học kỳ tới.



Trang trí tết Mậu Tuất



Giới thiệu trường Đại học cho các em học sinh khối THPT



Các em học sinh Khối mầm non tập làm lính cứu hỏa

Các em học sinh đã luôn có những hành vi, cử chỉ đẹp và nhiều tiến bộ trong học tập, đây là thành công mà chúng ta đã đạt được. Nhà trường cũng thấy may mắn và biết ơn khi trường chúng ta có những học sinh tử tế, chăm chỉ, cũng như rất nhiều phụ huynh luôn hỗ trợ, hợp tác. Nhà trường mong có thể gắn kết hơn nữa với học sinh và Quý Phụ Huynh trong các hoạt động ở Học kỳ sắp tới.

Buổi họp Phụ huynh

Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc trợ giảng của con em mình để lên kế hoạch cho buổi họp trong tuần từ ngày 5/2 - 9/2/2018. Buổi họp có thể được tổ chức vào ngày 12/2 và 13/2. Mục đích chính của buổi họp là trao đổi về kết quả thi Học kỳ 1, điểm mạnh để phát huy cũng như điểm cần cải thiện của các em trong học kỳ tới.

Kỳ nghỉ Tết

Các em học sinh sẽ được nghỉ Tết từ ngày thứ Tư, 14/2 đến thứ Sáu ngày 23/2/2018. Các em sẽ đi học lại vào ngày 26/2/2018.

Các thiết bị điện tử

Nếu Quý Phụ huynh cho phép con em mình mang các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại di động hoặc máy tính xách tay, xin Quý vị hãy nhắc nhở các em phải cẩn thận vì những vật dụng này có thể bị mất hoặc bị hỏng.

Đón học sinh

Chúng tôi xin lưu ý Quý Phụ huynh rằng nhà trường sẽ không có người phụ trách giám sát học sinh sau 5 giờ chiều, vì vậy các em học sinh cần được đón về trước giờ này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác từ Quý Phụ huynh.

Robert Madden - Phó Hiệu trưởng.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các em học sinh đã hoàn thành các bài đánh giá của kỳ thi học kỳ I. Kết quả các em đạt được là nguồn thông tin chính xác để việc lập kế hoạch học tập trong thời gian tới được hiệu quả. Đây chính là lúc các em lập danh sách "các việc cần làm" của chính mình dựa trên kết quả học tập của học kỳ vừa qua. Điều này giúp chúng ta có thể theo sát quá trình và vui mừng khi các mục tiêu của học phần và học kỳ được hoàn thành. Theo dõi quá trình tiến bộ của chính mình luôn được khuyến khích và đây là một phần quan trọng trong việc đặt ra mục tiêu. Chúng ta trở nên thông minh hơn vì sự nỗ lực, luyện tập, chăm chỉ và lòng kiên trì.



Học sinh lớp Dự bị tiểu học Song ngữ tập làm “Người mẫu nhí”



Lớp 3 Quốc tế trang trí tết



Thầy và trò Lớp 4 Quốc tế

Sự phát triển tư duy của các em sẽ có tác động tích cực khi được học hỏi lẫn nhau tại SIS. Hãy thiết lập các mục tiêu học tập cá nhân. Nhà trường rất tự hào khi các em đạt được những mục tiêu này. Thầy cô sẽ luôn sẵn sàng để hướng dẫn và hỗ trợ các em.. Các em có thể mang đến kết quả tốt trong Học kỳ hai và năm mới sắp đến.

Thomas Annis – Hiệu phó (Phụ trách chuyên môn)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, Lớp 3 Quốc tế đã có chuyến đi tới khu vui chơi KizCiti. Các em đã có một chuyến đi tuyệt vời và tại đây các em được trải nghiệm những nghề khác nhau. Dưới đây là một số nhận xét của các em học sinh về chuyến tham quan.

Em thích tham quan vườn thú tại khu vui chơi KizCiti vì được khám phá các loài động vật. Em chắc chắn muốn tìm hiểu thêm về các loài vật và làm thế nào để giúp chúng. (Huỳnh Anh)

Em thích tiệm bánh vì thích nướng bánh cho mọi người thưởng thức. (Tina)

Địa điểm yêu thích của em là nhà máy La Vie bởi vì máy móc ở đây thực sự hiện đại và chúng em đã tự đóng chai nước của chính mình. (Anshika)

Em muốn trở thành một người lính cứu hỏa bởi vì em thích trượt máng cứu hỏa. (Khánh An)

Em thích vườn thú vì ở đó có động vật và bộ phim về Java, loài tê giác cuối cùng ở Việt Nam. (Tom)

Em thích là một chiến binh cứu hỏa vì em có thể giúp mọi người bằng cách phun nước vào các tòa nhà đang xây ra hỏa hoạn. (Minh Thu)

Em thích là một người lính vì được luyện tập nhiều hoạt động khác nhau mà một người lính sẽ làm. (Jackson)

Jenny Smith – Giáo viên Lớp 3 Quốc tế



Các em học sinh Lớp Dự bị tiểu học Quốc tế



Các em học sinh Khối mầm non chơi cùng nhau



Nhà trường trang trí Tết Mậu Tuất 2018

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học kỳ 1 đã hoàn thành và năm mới đang đến. Chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả học tập Học kỳ 1 của các em học sinh với Quý Phụ huynh.

Đây là thời điểm phù hợp để Quý Phụ huynh dựa vào kết quả đánh giá học kỳ 1 để đề ra các mục tiêu tiếp theo cho việc học của con em mình trong thời gian tới. Khen ngợi và khích lệ các em trong thời gian này sẽ giúp các em tự hào về những gì các em đạt được và giúp các em nỗ lực hơn trong việc đạt được các mục tiêu đề ra. Hãy để các em biết rằng cha mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ con.

Sau đây là một vài ý tưởng để kết hợp việc học ngôn ngữ vào các hoạt động ở nhà: yêu cầu các em kể lại cho Quý vị về những gì các em đã làm trong lớp học hoặc chia sẻ những từ mới mà các em đã học, đọc truyện cùng nhau trước khi đi ngủ, cố gắng chơi các trò chơi yêu thích (Diện đồ đẹp, chơi trốn tìm v.v.) bằng tiếng Anh, nhớ các bài hát hoặc cùng nhau hát những bài hát mẫu giáo. Nếu Quý vị cho các em sử dụng thiết bị chơi game hoặc máy tính bảng, hãy thay đổi cài đặt sang tiếng Anh.

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 12/2017 là thời điểm chuẩn bị cho các kỳ thi. Đầu tháng 1, các em học sinh THPT đã có kỳ thi thử đầu tiên. Cấu trúc, dạng đề thi của kỳ thi này được thiết kế gần như giống với kỳ thi Cambridge thực tế mà các em sẽ tham gia trong tháng 4 và tháng 5. Điều này cho phép các em học sinh hiểu về quy trình và sự khó khăn trong các kỳ thi Cambridge chính thức. Đối với những học sinh chưa hoàn thành tốt bài thi của mình, các em sẽ nhận ra được điểm yếu của mình và khắc phục, còn đối với những học sinh đã nhận được điểm số cao thì vẫn nên cố gắng nhiều hơn nữa.

Thay mặt toàn thể nhân viên khối THPT và các em học sinh, kính chúc tất cả Quý Phụ huynh, Quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn năm mới Mậu Tuất thịnh vượng và may mắn.

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT)



Các em học sinh vui chơi tại Hội chợ Giáng Sinh



Các em học sinh trong giờ học Thể dục



Lễ hội Văn hóa tại Trường Quốc tế Singapore – Nam Sài Gòn

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Thời gian thấm thoát qua mau. Kể từ ngày khai trường đến nay, các em đã hoàn tất chương trình học kì 1 với kết quả học tập khả quan. Trong học kì 1, các em đã tích cực tham gia các lễ hội, các phong trào thể thao do nhà trường tổ chức. Ngoài ra, các em còn tích cực thể hiện tinh thần tương thân tương ái khi tham gia Hội chợ từ thiện Giáng Sinh vào ngày 15/12/2017 để gây quỹ “Vi nụ cười trẻ thơ”. Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và tết Dương lịch cùng gia đình, các em lại tích cực tham gia kỳ thi Tiếng Anh của chương trình Quốc tế.

Cô hy vọng kết quả bài thi môn Tiếng Anh của các em sẽ đạt được kết quả tốt. Đó chính là món quà tinh thần mà các em dành tặng ba mẹ và thầy cô.

Xuân sang cũng như Tết Nguyên Đán sắp đến. Mỗi năm mùa xuân đến mang lại những niềm vui rộn ràng cùng những khoảnh khắc ý nghĩa khi mọi người tất bật chào đón mùa xuân

Trước thềm năm mới – Tết Mậu Tuất 2018, cô chúc các em cùng với gia đình một năm mới An khang – Thịnh vượng – Hạnh phúc. Riêng các em sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt việc học tập trong học kì 2 và cuối năm học, xứng đáng là con ngoan trò giỏi.

Cô Phùng Thị Tuyền Minh
Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 12 đã chứng kiến đội bóng bàn U14 lại một lần nữa nâng chiếc cúp vô địch tại Giải vô địch toàn thành phố được tổ chức tại SIS. Các đội đều rất cân sức, tuy nhiên chúng ta đã vượt trội hơn so với 9 đối thủ và giành vị trí quán quân trong giải đấu này. Tiếp theo là sự quay trở lại của đội bóng bàn U19 bao gồm nhiều vận động viên đã góp mặt trong mùa giải trước và sẽ lại một lần nữa tìm kiếm vị trí số 1 của giải vô địch thành phố. Đội bóng rổ U19 hiện đang ở giữa mùa giải, các em đã có một trận thi đấu thành công và đang hy vọng sẽ thể hiện tốt tại Giải vô địch thành phố vào tháng 2. Đội bóng đá nam U14 đã có mùa giải khởi đầu khó khăn nhưng hiện tại đang có thành tích thắng liên tiếp 2 trận gần đây. Tinh thần toàn đội đang rất cao. Các hoạt động thể thao bắt đầu vào tháng tới là đội bóng đá nam và nữ U11, Bóng bàn U11 và Cầu lông U14.

Andrew Smith - Điều phối viên thể dục



Không khí tung bừng tại Lễ hội văn hóa

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hội đồng học sinh muốn gửi lời chào mừng năm mới 2018 tới Quý Phụ huynh, Quý Thầy cô và toàn thể các bạn học sinh.

Chúc mừng các bạn học sinh đã hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ và cảm ơn các thầy cô giáo vì đã chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ vừa rồi được thành công tốt đẹp.

Hội đồng học sinh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Lễ hội Văn hoá của năm nay. Lễ hội Văn hoá là lễ hội được hội đồng học sinh tổ chức hằng năm với sự góp sức của cộng đồng toàn trường.

Chúng em rất hoan nghênh sự tham gia của Quý Phụ huynh vào sự kiện này. Xin Quý vị vui lòng liên hệ với Sabrina hoặc Cô Angela theo địa chỉ email (ye.s.ng026@gmail.com) hoặc (angela.giudici@saigonsouth.sis.edu.vn) để tìm hiểu và tham gia cùng chúng em.

Đây không chỉ là một cách tuyệt vời để chia sẻ cho các bạn học sinh hiểu và tôn trọng các nền văn hoá khác nhau, mà còn để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Chúng em mong muốn được gặp tất cả Quý Phụ huynh, thầy cô và các bạn vào tháng 3. Chi tiết về sự kiện này sẽ được thông tin trong những bản tin kế tiếp.

Sabrina - Hội đồng học sinh